
CYNGOR CYMUNED LLANBERIS 
____________________________ 

 
COFNODION CYFARFOD MIS IONAWR 2023   
 
1 CROESO 
Cofnodion cyfarfod misol rheolaidd y Cyngor am 7yh nos Fercher yr 11eg o Ionawr 2023 yn Y Ganolfan, Llanberis. 
Dymunwyd Blwyddyn Newydd Dda ac estynnwyd croeso i'r aelodau gan y Cadeirydd (LlHP).  
 
2 PRESENNOL ac YMDDIHEURIADAU 
Ward Padarn:  Emlyn Baylis, Gwilym Evans, Kevin Morris Jones, Cyng. Kim Jones, Nia Jones, Louise Price, Helen Sharp 
Ward Peris:  Iola Owen, Llinos Haf Pritchard, 
Ymddiheuriadau:  Rhys ap Gwilym, Iwan Harding, Heather L Jones 
Hefyd yn bresennol:  Dei Tomos (Clerc). 
  
3 DATGAN BUDDIANT:  
Cofnodir, os yn berthnasol, o dan y gwahanol benawdau. 
 
4 CADARNHAU COFNODION: 
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod nos Fercher y 14eg o Ragfyr 9fed, 2022 fel rhai cywir ac fe'i llofnodwyd gan y 
Cadeirydd.  Cynnig ac eilio: KMJ / IO.  
 
5 MATERION YN CODI O’R COFNODION       . 
1. Cae Chwarae Ger y Llyn: 
Adroddwyd bod nifer o arwyddion oedran newydd wedi eu gosod ar yr offer yn unol a disgwyliadau yswiriant. 
2. Blaen Nant, Nantperis: 
Derbyniwyd llythyr oddi wrth Gyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn 
ateb cwestiynau pam na fynwyd cael cais cynllunio ar gyfer yr eiddo ym Mwlch Llanberis. Yn ôl y llythyr doedd dim 
angen cais felly ar gyfer 'garej' cyn belled a'i bod o fewn cwrtil yr eiddo ac o fewn 'mesurau penodol a oedd yn disgyn 
o dan reoliadau hawliau datblygu a ganiateir' a hynny oherwydd y cynhaliwyd trafodaethau swyddogion APCE a'r 
perchennog yn 2018. Roedd APCE meddir wedi rhybuddio fod yn rhaid cadw o fewn y cwrtil a'r mesuriadau, 
Oherwydd na chadwyd at hynny y cyflwynwyd y cais (fisoedd lawer ar ôl i'r Cyngor hwn dynnu sylw at y datblygiad) 
Chafwyd dim eglurhad pam na esboniwyd hynny i'r Clerc ar y pryd, ond fe gafwyd ymddiheuriad am yr hyn yr oedd y 
Clerc wedi ei alw yn 'lusgo traed difrifol'. Awgrymwyd fod hynny oherwydd pwysau gwaith a swyddi heb eu llenwi. 
Penderfynwyd fod y disgrifiad 'garej' yn amwys, yn enwedig gan nad oes son am hynny yn y cais cynllunio a oedd yn 
cyfeirio at 'adeilad allanol sy’n cynnwys gweithdy, storfa a swyddfa' ac y dylid holi am eglurhad pellach. 
3. Llwybr Coed Nantucha': 
Cafwyd cysylltiad ag un o swyddogion llwybrau CG sydd wedi addo dod allan i gyfarfod y Clerc i drafod cyflwr difrifol y 
llwybr. 
4. Panel penodi Clerc: 
Adroddwyd i'r Clerc rannu'r gwaith papur gyda'r Panel ond nad oedd  cyfarfod wedi'i gynnal. Pwysodd y Clerc am 
gyfarfod buan. 
5. Llainwen Ucha': 
Mae dau wrthwynebiad wedi eu derbyn i'r cais gan y Cyngor am linellau melyn dwbwl er mwyn sicrhau mynediad i'r 
ardal yma. Addawodd KJ fel Cynghorydd gysylltu a nhw. 
6. Cyrsiau Cynghorwyr: 
Dywedodd y Clerc iddo dderbyn rhestr y cyrsiau ar gyfer aelodau oddi wrth Un Llais Cymru (ULlC) ac y byddai'n eu 
rhannu ar ebost yn y dyddiau nesaf gan atgoffa aelodau o'u hymrwymiad i fynychu un cwrs cyn diwedd Mawrth. 
              
6 MATERION ERAILL: 
1. Ffordd Capel Coch: 
Adroddwyd eto fod cyflwr wyneb y ffordd yn ddrwg eithriadol a gofynnwyd i'r Cynghorydd bwyso am ei thrwsio. 
2. Pont Glanrafon: 
Cafwyd adroddiad fod plant yn chwarae yn ôl a blaen ar y bont gan greu diflastod i drigolion lleol. Mewn perthynas a 
hynny adroddwyd eto am bryder gwirioneddol am drafnidiaeth ysgol ar Lôn Tŷ Du.    1/3 
 
 



3. Diogelwch Plant Ysgol: 
Mae pryder difrifol yn parhau ymhlith aelodau am fod rhieni yn ymddwyn yn anghyfrifol ar Lôn Tŷ Du wrth ollwng a 
chodi plant o'r ysgol. Bu cynnydd yn nifer y plant sy'n croesi'r bont i'r ysgol ac yn nifer y cerbydau sy'n eu hebrwng a'u 
casglu hefyd. Adroddwyd fod rhai cerbydau yn parcio yno'n hir a'u peiriannau'n troi, fod yno yrru a bacio'n ôl peryglus 
a gofynnwyd i'r Clerc gysylltu eto a'r ysgol, yr heddlu a warden traffig i weld a ellir gwella'r sefyllfa cyn bod damwain 
yn digwydd yno. Adroddwyd fod Llywodraethwyr yr ysgol wedi trafod y mater, a dywedwyd fod addewid y byddai 
athrawon yn cadw golwg ar y sefyllfa ynghyd a chael y plant yn ymwybodol o'r peryglon (efallai trwy greu fideo yn yr 
ysgol). 
4. Defaid: 
Yn ôl GE nid oedd gwirionedd yn yr honiad fod defaid yn dod o fynedfa ei gartref i'r pentref am ei fod yn gadael ei giat 
ar agor. Dywedodd na fu defaid yn pori yn y caeau gerllaw yn ddiweddar, ond roedd yn siomedig nad oedd giat wedi 
ei rhoi i atal defaid rhag mynd i'w ffordd, er fod un wedi ei haddo gan y tirfeddiannwr. Pan ddaw y defaid yn ôl i bori 
fe fydd problem os na roddir giat newydd i'w hatal rhag mynd i'w ffordd. Addawodd y Clerc gael gair a'r ffermwr. 
 
7 MÂN GYMORTHDALIADAU: 
Derbyniwyd nifer o geisiadau am gymorth gan nifer o gymdeithasau. 
Penderfynwyd rhoi £350 yr un i'r mudiadau canlynol:  Geidiaid, Brownies a Rainbows Llanberis, Côr Dyffryn Peris, 
Eco'r Wyddfa, Grwp Datblygu Llanberis a Clwb Pêl-droed Llanberis.   
• Mynegi Diddordeb: KJ - Clwb Pêl-droed; GE - Côr Dyffryn Peris; EB - Grwp Datblygu. 
 
8 GOHEBIAETH: 
1. CG - Rhybudd Cau Ffordd: 
Rhybudd fod pont Penllyn i'w chau am ddiwrnod er mwyn caniatau gwaith ffilmio. 
2. CG - Llwybr Bwlch Maesgwm: 
Derbyniwyd copi o lythyr oddi wrth DWW Pennaeth yr Amgylchedd CG at brif warden APCE yn tynnu ei sylw at 
ddifrod a fu i'r llwybr yn dilyn glaw a llifogydd yn ddiweddar. Mae'r Cyngor hwn wedi beirniadu'r Awdurdod am 
orddatblygu rhai llwybrau, a dyma'r canlyniad. Penderfynwyd peidio ysgrifennu at APCE ond disgwyl i weld ymateb y 
swyddog. 
3. Llywodraeth Cymru (LlC): 
Nodyn yn egluro fod LlC yn ymgynghori i greu canllawiau ar sut y dylai cyrff cyhoeddus edrych ar rai defnyddiau sydd 
efallai yn cofio pobl a digwyddiadau o'r gorffennol e.e. cerfluniau, placiau ac enwau strydoedd a allai fod yn destun 
ffrwgwd ac anniddigrwydd wrth i bobl ail ystyried hanes Cymru a choffau hanes Cymru yn gyhoeddus er sicrhau 
Cymru wrth-hiliol i'r dyfodol. 
4. Cyrsiau Cymorth Cynllunio Cymru ac ULlC i aelodau: 
Y ddau gorff yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddi. Rhennir y dyddiadau i'r aelodau ac fe drefnir mynediad i'r cyrsiau yn 
ôl y galw gan y Clerc. 
5. Stryd Fawr - unffordd: 
Cafwyd cais eto gan gynrychiolydd tafarnau y pentref am i'r Cyngor hwn gyda CG ystyried gwneud y Stryd Fawr yn un 
un-ffordd. Cafwyd cais cyffelyb y llynedd. Gofynnwyd i KJ ofyn barn swyddogion trafnidiaeth CG, cyn gwneud dim 
pellach. Mae amryw o aelodau'r Cyngor hwn yn dal yn amheus o'r syniad. 
6. CG - Llwybr yr Wyddfa: 
Ymateb i gais am arwyddion i geisio atal ceir rhag mynd i gyfeiriad gwaelod y llwybr ac yna ceisio troi yn ôl. Cafodd car 
un o drigolion yr ardal ei ddifrodi'n ddiweddar, ac mae son fod nifer o bobl yn troi'n ôl yn y fan yma gan greu niwsans. 
Mae CG yn ystyried y lle gorau i osod arwydd i geisio atal ceir rhag mynd i waelod y llwybr a sylweddoli nad oes yno le 
i barcio 
7. CG - Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus: 
Bellach mae'r Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus ar lwybrau sy'n arwain o Lanberis i blwyf Betws Garmon wedi eu 
cwblhau. Mae'r newidiadau yn y plwyf arall, ond llawer o'r llwybrau yn dechrau neu ddiwedd ym mhlwyf Llanberis 
 
9 CYNLLUNIO: 
CYNGOR GWYNEDD: 
Roedd yr aelodau wedi derbyn rhybudd am y ceisiadau isod.        
• C22/1169/15/LL - Llyfrgell Llanberis, Ffordd Capel Coch - dymchwel yr Hen Lyfrgell ac adeiladu tri thŷ fforddiadwy 
canolradd newydd. 
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Sylwadau: Mae'r Cyngor yn croesawu'r cynllun i chwalu yr hen Lyfrgell a chodi tri thŷ fforddiadwy, ond yn bryderus a 
oes digon o le parcio ac yn sylweddoli y bydd nifer o drigolion Ffordd Capel Coch yn colli llefydd parcio yn sgîl y  2/3 
datblygiad. Penderfynwyd gofyn i'r adran o CG sy'n gwneud y cais i ystyried hynny, a bydd y Cyngor hwn yn nodi'r 
pryder mewn llythyr at yr Adran Gynllunio. Nodwyd pa mor bwysig oedd cael tai fforddiadwy i gadw pobl yn y 
pentref, a soniwyd fel yr oedd gan CG diroedd eraill yn Llanberis. Cynnig ac eilio: LlHP / LP 
 
10 TRWYDDEDU: 
Brooke House, Stryd Fawr, Llanberis  - Cais am drwydded alcohol ar gyfer siop newydd yn Brooke House. 
Cais am drwydded o 06.00 hyd 23.00 mewn siop newydd a agorir yma yn fuan. Dywedwyd fod pryder yn lleol ac 
roedd yr aelodau yn cydymdeimlo a hynny. Penderfynwyd i wrthwynebu'r cais gan ofyn am leihau'r oriau o gofio fod 
yna dai preswyl gerllaw a bod Dolbadarn yn cartrefu rhai preswylwyr oedd o bosib wedi bod yn gaeth i sylweddau. 
Galw felly am drwyddedu o 8yb hyd 11yh fel siopau eraill. 
Cynnig ac eilio: KJ / NJ  
 
11 MATERION ARIANNOL: 

1) Yn y Banc ar yr 28ain o Ragfyr, 2022  
Cyfrif Cyfredol: £54,755.34 (llai £5,269.50 sieciau heb glirio)  Cyfrif Cadw: £66.64  
 
2) Cadarnhawyd y taliadau canlynol:    
CYFANSWM   ...   ... £7,631.75 
 
3) Arian a dderbyniwyd rhwng 29/11/2022 a 28/12/2022:  
CYFANSWM   ...   ... £1,465.00 
Cynnig ac eilio y materion ariannol: EB / HS 
 
4) Cyllideb a Praesept: 
Cyflwynwyd adroddiad y Clerc ar sefyllfa ariannol y flwyddyn a'r rhagolygon ar gyfer diwedd y flwyddyn ariannol. Bu 
eleni eto yn flwyddyn o wario sylweddol ar wella adnoddau i blant ac ieuenctid ac mae'n dda gallu adrodd fod 
cyfleusterau chwarae y pentref wedi gwella yn sylweddol yn y ddwy flynedd olaf. Wedi ystyried hynny a'r gyllideb ar  
gyfer y flwyddyn i ddod gyda'r ystyriaethau gwario ar gyfer y flwyddyn nesa penderfynwyd gosod praesept o £36,000, 
sef £2,000 o gynnydd ar eleni. Mae hynny yn cyfateb i gynnydd o £2.51 y flwyddyn yn y dreth ar bob cartref o fewn 
Band D. Tra yn sylweddoli fod pawb o dan wasgfa ariannol penderfynwyd fod rhaid wrth y cynnydd yma i sicrhau fod 
y Cyngor yn cyfarfod ei oblygiadau a chadw ychydig arian wrth gefn rhag ofn unrhyw ddatblygiad annisgwyl. 
Cynnig ac eilio: IO / KMJ           
        
12 CYFARFOD NESAF:         
Dyddiad y cyfarfod nesaf:  Nos Fercher 8 Chwefror, 2023 am 7.00yh yn Y Ganolfan. 
 
Arwyddwyd a chafwyd yn gywir:   Cadeirydd: Llinos Haf Pritchard          Clerc: Dei Tomos   
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